

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản Quy hoạch tổng thể toàn diện với các mục tiêu dài hạn, tầm nhìn chiến lược là “đơn bẫy” quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, là thành phố xanh, thông minh, đáng sống với trình độ phát triển cao, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để Bắc Ninh hoạch định chính sách, tạo động lực đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 8/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1589/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó xác định rõ mục tiêu: Đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía bắc; một trong những cực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại.

3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, 6 ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, đột phá, năng động, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt những kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đáng chú ý 10 năm trở lại đây, tỷ trọng kinh tế của tỉnh trong cơ cấu GDP toàn quốc đã tăng thêm 1% từ mức 2,3% năm 2011 lên 3,3% năm 2020, khẳng định vững chắc cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, vùng

Bắc Ninh khai phá tiềm năng, kiến tạo thịnh vượng

AN TRẦN

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tuy nhiên, Bắc Ninh cũng đang phải đối mặt với những hạn chế khi cơ sở hạ tầng xã hội chưa phát triển xứng tầm với kinh tế; nguy cơ ô nhiễm môi trường ở một số cụm công nghiệp và làng nghề. Kinh tế tư nhân phát triển chưa tương xứng với khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước (822,7 km²), Bắc Ninh không còn nhiều dư địa về lãnh thổ, quỹ đất để phát triển.

Chính vì vậy, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 670 ngày 21/5/2020, qua nhiều lần tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia, lấy ý kiến các nhà khoa học, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, cũng như ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, Bắc Ninh đã chọn và luôn bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 đột phá phát triển trong thực hiện. Trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất, triển khai thí điểm một số cơ chế, chính sách mới có tính đột phá, đặc thù để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Xác định giáo dục đào tạo là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững, Bắc Ninh thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, tiếp cận chuẩn mực của thế giới để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương,



Với môi trường đầu tư thông thoáng, nguồn nhân lực chất lượng cao, Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

vùng và cả nước, nhất là đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động. “Tỉnh sẽ thu hút mạnh mẽ các cơ sở giáo dục phổ thông, đại học lớn đạt chuẩn quốc tế vào hai khu đô thị đại học và diện tích đất quy hoạch giáo dục đào tạo; thúc đẩy sớm hình thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chú trọng một

số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế như công nghệ thông tin, điện tử, sản xuất bán dẫn, công nghiệp chế biến, chế tạo thông minh, công nghiệp dược phẩm, y tế, logistics, du lịch...”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Đình Xuân, đến thời điểm này, công tác quy hoạch và phát triển đô thị được tập trung cao, Bắc Ninh đã hoàn thành 25 trên tổng số 26 Đồ án Quy hoạch phân khu, góp phần tạo động lực tăng trưởng và phát triển mới cho tỉnh. Trong đó có thể kể đến Khu công nghệ thông tin tập trung tại Tiên Du và thành phố Bắc Ninh với diện tích hơn 260 ha, Khu phức hợp cấp vùng về y tế tại Thuận

Thành với diện tích khoảng 200 ha, Khu đô thị Đại học I và II tại Tiên Du và thành phố Bắc Ninh với tổng diện tích khoảng 500 ha... Bên cạnh đó, tỉnh vừa công bố công khai danh mục 167 dự án thu hút đầu tư năm 2024, định hướng đến năm 2030, với diện tích sử dụng đất 11.638 ha, các quy hoạch, góp phần tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh.

Với môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn lao động dồi dào, Bắc Ninh đã và đang khẳng định được vị thế là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hiện Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.271 dự án FDI còn hiệu lực. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn, Goertek,... đặc biệt thu hút thành công các dự án công nghệ cao, công nghệ mới như sản xuất chip bán dẫn, bán mạch điện tử như: Amkor Technology... Trong 8 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đứng đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư FDI với mức hơn 3,2 tỷ USD. Đây cũng là địa phương duy nhất trong cả nước ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký vượt mốc 3 tỷ USD trong 7 tháng. Tỉnh Bắc Ninh cũng đạt mục tiêu thu hút khoảng 7 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đánh giá: Thành công lớn nhất của Bắc Ninh là thu hút được các dự án đầu tư lớn, có thương hiệu mạnh trong châu lục và trên thế giới, xây dựng được đặc trưng của mỗi khu công nghiệp, kéo chuỗi các nhà đầu tư vệ tinh, tạo lập khu công nghiệp chuyên ngành và công nghiệp hỗ trợ. Môi trường đầu tư an toàn, chính sách sau đầu tư hấp dẫn, Bắc Ninh đang phát triển với đầy đủ tiêu chí trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Là thủ phủ công nghiệp phía bắc, hiện Bắc Ninh có 15 khu công nghiệp tập trung, một khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp với diện tích quy hoạch khoảng 7.000 ha; thu hút hơn 2.300 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư 28 tỷ USD, tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%. Theo Quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt, trong tương lai tỉnh có 25 khu công nghiệp gồm bốn vùng: Thung lũng công nghệ điện tử - huyện Yên Phong; Hành lang công nghiệp - thị xã Quế Võ; Khu công nghiệp mới - thị xã Thuận Thành và huyện Lương Tài, huyện Gia Bình; Trung tâm Công nghệ thông tin và Công nghệ cao - huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư là dịp để tỉnh công bố, công khai rộng rãi quy hoạch; gỡ gỡ đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, tổng thể hơn về tiềm năng thế mạnh cũng như khát vọng của Bắc Ninh; đồng thời đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị giúp tỉnh phát triển. Bắc Ninh luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư, quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong quá trình tìm hiểu, thực hiện đầu tư ■